



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ที่ จบ ๕๓๐๐๑/

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรม

เรียน ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

ตามที่สำนักปลัดเทศบาลได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินการทางวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและคุณธรรม จริยธรรม ในอันที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติราชการและภาพลักษณ์ของหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อให้พนักงานจ้างได้รับความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงควรได้รับ และเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน เสริมสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน

ในการดำเนินการครั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน ๑ วัน แบ่งเป็นโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินการทางวินัย จำนวน ๓ ชั่วโมง โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน ๓ ชั่วโมง ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน โดยการดำเนินการจัดการฝึกอบรมในเรื่องของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง และความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกันตน

บัดนี้ สำนักปลัดเทศบาลได้ดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์ผลและจัดทำรายงานการประเมินผลเสร็จสิ้นลงแล้ว ทั้งนี้ การประเมินผลดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ โยสรุปผลโครงการดังนี้

สรุปผลความคุ้มค่าในด้านงบประมาณการจัดฝึกอบรม

โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้ง ๒ โครงการ จำนวน ๑๐,๐๐๐.บาท และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๖๘๕.บาท ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ ๙๖.๕๔ ซึ่งถือว่ามีความคุ้มค่าในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะจำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายเทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนความรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกอบรมเพราะผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์และความรู้อย่างทั่วถึง อีกทั้งหน่วยงานได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมตามโครงการในครั้งนี้

สรุปผลการประเมินโครงการ หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้งานการปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางนราพร มิตรวิเชียร)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นายพินิจ เพชรนำชม)
นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน


(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)
ปลัดเทศบาลโป่งน้ำร้อน

ภาพถ่ายผลการดำเนินงานตามโครงการ







